

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันอาการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลทำโรงช้างประมาณ ๒๕๖๗

ที่	มาตรการป้องกันอาการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิดอาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการการ	ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล
๑	มาตรการป้องกันอาการรับสินบนการให้และรับของขวัญของข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ - ประกาศโรงพยาบาลทำโรงช้าง เรื่องการให้และรับของขวัญของ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลทำ โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๒	มาตรการป้องกันอาการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิ สวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ - ประกาศโรงพยาบาลทำโรงช้าง เรื่องมาตรการป้องกันอาการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลทำ โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๓	มาตรการป้องกันอาการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศโรงพยาบาลทำโรงช้างเรื่องมาตรการป้องกันอาการรับสินบน ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลทำโรงช้าง	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลทำ โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๔	มาตรการป้องกันอาการรับสินบนเสด็จเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค - ประกาศโรงพยาบาลทำโรงช้างเรื่องมาตรการป้องกันอาการรับสินบน ประเด็นบริจาคและทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลทำ โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	
๕	มาตรการป้องกันอาการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ได้แก่มาตรการการใช้ธรรมาภิบาลการเบิกค่าตอบแทนมาตรฐาน การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนาตาม กฎหมายกำหนดและมาตรการจัดหาพัสดุ - ประกาศโรงพยาบาลทำโรงช้างเรื่องมาตรการป้องกันอาการทุจริตและ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลทำ โรงช้าง	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ	รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันกรณีการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลท่าโรงช้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	มาตรการป้องกันกรณีการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย ความร้ายผิดทางละเมิดอาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการการ	ระยะเวลาการติดตาม และรายงานผล
๖	<p>มาตรการการรับส่วนลดพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่เห็นของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการการรัฐสมใจพิเศษ ขวนชมเขยส่วนสนับสนุนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลท่า โรงช้าง</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ</p>	
๗	<p>มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล</p> <p>- ประกาศโรงพยาบาลท่าโรงช้างเรื่องมาตรการจัดสวัสดิการภายใน ของสถานบริการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลท่า โรงช้าง</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>ไม่พบการรับสินบน หรือรับของขวัญ</p>	